



ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขยายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (ครั้งที่ ๒)

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จะดำเนินการโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๓๘/๓๖๕ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต **ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ครุรถยนต์ราชการที่จะขายทอด

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูลขายทอดตลาด

๒. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุมาแสดง พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ กรณีนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มาดำเนินการเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจมาด้วย โดยให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ พร้อมติดอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

อนึ่งหากมิได้ลงทะเบียนยื่นเอกสารหลักฐาน จะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้ และหากยื่นหลักฐานหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเอกสารหลักฐาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๓. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะทำการประมูล โดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าผู้ที่เข้าร่วมประมูลรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดรถยนต์นั้น ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดหรือตัวแทนคณะกรรมการฯ จะแสดงการตกลงราคาด้วยการเคาะไม้หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินอยู่ต่อไป

๔. ผู้เสนอราคาย่อมพินความผูกพันที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นหรือเมื่อคณะกรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด ในการประมูลครั้งที่หนึ่ง ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาขั้นต่ำของรายการที่ประมูล โดยในการเสนอราคาครั้งต่อไป จะต้องเสนอราคาเพิ่มแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

/๕. ราชการยนต์...

๕. ราคาการณ์ที่นำมาขายทอดตลาด ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปรากฏตามสภาพที่เห็น ผู้ประมูลไม่อาจจะเรียกร้องขอให้จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตดำเนินการทางใดทางหนึ่งเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้รถยนต์ที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น เมื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลตกลงเข้าร่วมประมูลแล้ว ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จะแย้งใดๆกับทางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มิได้ทั้งสิ้น

๖. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินสดเต็มจำนวนให้จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประมูลได้ จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ชนะการประมูลไม่มาชำระเงินส่วนที่ค้างชำระตามที่กำหนด จังหวัดภูเก็ตมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ และนำเงินมัดจำดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและนำครุภัณฑ์ยานพาหนะออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๗. หลังจากผู้ชนะการประมูลชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนตามจำนวนที่ประมูลได้แล้ว ให้รับขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๕ วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการเคลื่อนย้ายพัสดุออกจากบริเวณสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ฟังกระทำได้ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

๘. จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยไม่สุจริตและถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙. จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่พัสดุที่ขายทอดตลาดในครั้งนี้ ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นและได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

๑๐. เนื่องจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ราชการ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ตลอดจนดูสภาพรถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตนเอง ก่อนเข้าประมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๓๘/๓๖๕ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๐๑๗๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปณต สังข์สมบุญ)

พลังงานจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขยายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กจ ๒๑๔๐ สุราษฎร์ธานี

วันที่จัด ทะเบียน	ประเภทรถยนต์/ลักษณะ	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขตัวรถ	หมายเลข เครื่องยนต์	ราคากลาง (บาท)
๑๐ พ.ย. ๔๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ เกิน ๗ คน (นั่งสอง ตอนท้ายบรรทุก) สีดำ ดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๔ สูบ ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี เชื้อเพลิงดีเซล	ยี่ห้อ Chevrolet รุ่น Colorado	MPATFR๘๖H๕H๕๘๗๙๖๒	๔JK๑DF๕๘๑๑	๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

